



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p>	<p>แถลงผลงานรัฐบาลรอบ 2 ปี</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแถลงผลงานรัฐบาลในรอบ 2 ปี ในวันที่ 12 กันยายนว่า การแถลงผลงานจะจัดขึ้นในเวลา 09.00-12.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์จะพบกับสื่อมวลชน มีรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 กลุ่มร่วมแถลงผลงานด้วย ในช่วงต้นของการแถลงผลงาน จะมีการฉายวิดีโอทัศน์สรุปผลงานประมาณ 10 กว่านาที จากนั้นนายภคจะกล่าวแถลงผลงานในภาพรวม ตามด้วยรอง นายภคทั้ง 6 ด้านกล่าวถึงผลงาน ในด้านต่างๆ ของตนเองประมาณ 10-15 นาที จากนั้นนายภคกล่าวสรุปและตอบ คำถามสื่อมวลชน</p> <p>เอกสารที่จะใช้แจกสื่อมวลชนมี 2 ฉบับ คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขณะนี้กำลังจัดทำอยู่ นอกจากนี้ สำหรับการชี้แจงของกระทรวง รัฐมนตรีจะไปขยายผลอย่างไรก็แล้วแต่ แต่สิ่งที่จะดำเนินการในภาพรวมคือ ได้รวบรวมข้อมูล ของทุกกระทรวงต่องานเป็นเรื่องๆ เช่น 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนอย่างไร ลดความเหลื่อมล้ำ อย่งไร เวทีของไทยในเวทีโลกมองเราอย่างไร มีการพัฒนาอย่างไร หรือ 2 ปีที่ผ่านมาเราวางรากฐานทางเศรษฐกิจ ระบบการขนส่งมวลชน ระบบคมนาคมพื้นฐานอย่างไร ซึ่งในแต่ละเรื่องมีหลายกระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้อง</p>
<p>ไทยโพสต์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ได้กำชับให้ทุกจังหวัด โดยเฉพาะ 4 จังหวัดที่พบผู้ป่วยรายใหม่ รวมทั้ง 10 จังหวัดที่เคยพบผู้ป่วย ให้ดำเนินการเข้ม 3 มาตรการ คือ 1.การป้องกันโรค เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดระดมพลังประชาชน และทุกหน่วยงานในพื้นที่ ในรูปแบบประชารัฐ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ เพื่อตัด วงจรชีวิตยุงลายป้องกัน 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา และโรคชิคุนกุนยา ตามมาตรการ 3 เก็บ 5 ส. อย่างเข้มข้น จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2559 2.การควบคุมโรคในพื้นที่บ้านผู้ป่วย รัศมี 100 เมตรรอบบ้าน และระดับตำบล โดยพ่น สารเคมีกำจัดยุงตามมาตรการอย่างเข้มข้น กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้หมดภายใน 5 วัน และติดตามเฝ้าระวัง ไม่ให้มีผู้ป่วยรายใหม่จนครบ 28 วัน จึงถือว่าปลอดโรค 3.การเฝ้าระวังโรค เน้นการค้นหาผู้ป่วย 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่มี อาการไข้ ผื่น ปวดข้อ ตาแดง กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กทารกแรกคลอดศีรษะเล็กผิดปกติ และผู้ป่วยอาการทางระบบ ประสาท</p> <p>นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์และการดำเนินการจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทุกวัน เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อไวรัส ซิกาในกทม. 8 ราย หายเป็น ปกติแล้ว 6 ราย ยังมี 2 ราย ต้องเฝ้าระวัง ระบุว่า มีการอบรมบุคลากรทีมสอบสวนควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็วจากทุก ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ส่วนกรณีพบหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ เป้าหมาย กทม.จะให้ คำแนะนำในการป้องกันไม่ให้ยุ่งกัด และติดตามเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างใกล้ชิด โดยส่งตรวจปัสสาวะส่งตรวจทุก 14 วัน จนกว่าการระบาดในพื้นที่จะสงบลง และจะกำจัดยุงทั้งในบ้านและนอกบ้านตั้งแต่วันแรก และทำซ้ำต่อเนื่องจนกว่า ผลการตรวจจะไม่พบเชื้อซิกา</p> <p>-สวทช. ร่วมกับ สธ. จัดเสวนา "ซิกา ไวรัสร้าย ภัยเงียบคุณแม่ตั้งครรภ์" น.พ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร นายแพทย์กรม ควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ไวรัสซิกาของไทย องค์การอนามัยโลกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ที่ผู้ติดเชื้อโดยมียุงลายเป็น พาหะ มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยปีละ 5 ราย ส่วนปี 2559 มีรายงานพื้นที่ระบาด 16 จังหวัด</p> <p>-ด้าน น.พ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์โรคติดต่ออุบัติใหม่ สภาอากาศไทย กล่าวว่า ไวรัสซิกาสามารถ ติดต่อได้ทั้งทางเลือด การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ และเพศสัมพันธ์ รวมถึงแม่สู่ลูกในครรภ์ก็ติดต่อได้ทุกอายุครรภ์ โดยเชื้อ จะพยายามโจมตีและเข้าร่างกายทารกในครรภ์ทางรก และจะเข้าไปอาศัยอยู่บริเวณสมองเด็กโดยไม่ทำอันตรายถึงชีวิต แต่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสมองและร่างกาย ทำให้เด็กมีภาวะหัวลีบได้ จึงต้องวิเคราะห์ว่า หากคู่สมรสอยู่ใน ภาวะเสี่ยงมีเชื้อไวรัสซิกาจำเป็นต้องตรวจสอบโรคให้ละเอียดเพื่อป้องกันการติดเชื้อของลูก ในครรภ์ในลำดับแรก และ งดเดินทางไปพื้นที่ระบาดเด็ดขาดสำหรับหญิงมีครรภ์ทุกวัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์ในต่างประเทศ สิงคโปร์รายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา มากกว่า 250 ราย โดยการระบาด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
องศา คอลัมน์ ย่อยข่าว	<p>เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจลิ่งคโปลด์การขยายตัวลงมาอย่างมาก และยังเกิดขึ้นในช่วงไม่ถึง 2 สัปดาห์ ก่อนหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์สูตร 1 ฟอรัลลาวัว กริงปรีซ์ ที่จะมึนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าประเทศ</p> <p>นายรวี เวนอน กรรมการผู้จัดการกรมการเงินลิ่งคโปลด์ ระบุว่า ยังเร็วเกินไปที่จะบ่งชี้ว่า การระบาดของไวรัสซิกาในลิ่งคโปลด์ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่</p> <p>-ทางการ ฟิลิปปินส์ยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นรายแรกของปีนี้ ทางตอนกลางของประเทศ พร้อมระบุมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นการติดต่อจากในท้องถิ่น เนื่องจากผู้ติดเชื้อไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งยังคาดว่าอาจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ World Monitortเดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่อินโดนีเซีย ระบุว่า มีงบประมาณและจำนวนโรงพยาบาลที่สามารถตรวจสอบการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวจำกัด โดยตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในอินโดนีเซีย ขณะที่องค์การอนามัยโลก ระบุว่า อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศเอเชียที่มีความเป็นไปได้ของการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา แต่ทางการอินโดนีเซียระบุว่า ยังไม่มีรายงานคนติดเชื้อซิกาในประเทศ</p>
สำนักข่าวอินโฟเควสท์	<p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม เปิดเผยว่า มีแนวโน้มว่าจะตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในเร็ว ๆ นี้ ก่อนหน้านี้ได้มีการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในเวียดนามมาแล้ว แต่ในขณะนี้จำนวนยุ่งลายซึ่งเป็นพาหะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ล่าสุด เวียดนามได้ตรวจสอบประชาชนกว่า 2,554 ราย และตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาไปแล้ว 3 ราย ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเมืองโฮจิมินห์</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความ ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล ประธานคณิสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ สวทช. ระบุว่า หากมีความเสี่ยงต่อการระบาดของไวรัสซิกามากขึ้นถึงจุดหนึ่ง การให้ "ชะลอการตั้งครรภ์" อาจเป็นทางเลือก แต่ปัจจุบันการระบาดในประเทศไทยอาจยังไม่ถึงจุดนั้น</p> <p>-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุทา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า ไวรัสซิกามีคุณสมบัติคล้ายกับไวรัสอื่นที่มาจากยุ่ง รวมถึงเหมือนไข้เลือดออกตรงที่มีเลือดออก มีอาการปวดข้อ ปวดเมื่อยตามตัว มีไข้ ไวรัสซิกาจะชอบเด็กในท้อง และเมื่อติดเชื้อเด็กในท้อง จะสามารถติดได้ทุกอายุครรภ์ ถึงเด็กที่คลอดออกมา หัวจะไม่ลีบในทันที แต่ก็มีโอกาสที่จะแสดงอาการหลังจากนั้นอีกหลายปี ส่วนผู้ใหญ่แม้จะมีอาการน้อย แต่ถ้ามีก็รุนแรง อยากเสนอไปยัง สวทช.ให้รีบออกโลชั่นฉีดยุ่งที่สามารถป้องกันยุ่งได้ และต้องไม่อันตรายต่อเด็ก</p> <p>-ขณะที่ นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันสามารถรวบรวมตัวเลขผู้ป่วยไข้ซิกาได้ยากมาก เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ และในคนที่มีอาการน้อย จะไปรักษาในคลินิกเอกชนมากกว่าโรงพยาบาลรัฐ หรือบางคนมีอาการไม่รุนแรง อาจจะไม่ไปพบแพทย์ด้วยซ้ำ</p> <p>ส่วนในแง่การควบคุมการแพร่ระบาดนั้น ใช้วิธีการควบคุมป้องกันโรคไม่ต่างจากไข้เลือดออกมาก คือการควบคุมยุ่ง ป้องกันไม่ให้ยุ่งกัด นอกจากนี้ ไข้เลือดออกยังมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่า อย่างไรก็ตาม อยากเปรียบเทียบให้เห็นว่าในไข้เลือดออกนั้น หากผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส ยังมีโอกาสรักษา ควบคุมเชื้อ ไม่ให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต แต่สำหรับไข้ซิกาไม่มีโอกาสที่สอง เพราะเมื่อมีการติดเชื้อแล้วจะไม่สามารถแก้ไขให้เด็กหาย "หัวฟิบ" หรือทำให้เด็กเป็นปกติได้ ต้องยอมรับด้วยเช่นกันว่า การควบคุมยุ่งเป็นเรื่องยาก เพราะบ้านทุกคนมียุ่ง การจะให้บุคลากรสาธารณสุขไปควบคุมทุกบ้านนั้นทำไม่ได้แน่นอน จึงต้องอาศัยการควบคุมอย่างเข้มแข็ง ฉะนั้น ทุกครัวเรือนอาจต้องดูแลยุ่ง่ายลุยลาย หรือกำจัดสัปดาห์ละครั้ง</p>
ฐานเศรษฐกิจ	<p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ออกมายืนยันว่า ข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรป ที่จัดให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิการะดับสีแดงในช่วง 3 เดือนนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากกรมควบคุมโรคไม่เคยส่งข้อมูลอย่างเป็นทางการให้กับศูนย์ ECDC จึงเข้าใจว่า ข้อมูลที่ศูนย์ดังกล่าวใช้นับจากข้อมูลตามสื่อและนับจากจำนวนผู้ป่วยเท่านั้น ยืนยันว่าองค์การอนามัยโลก จัดไทยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดประปราย คือ พบผู้ป่วยในบางพื้นที่ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 4 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และลิ่งคโปลด์ และอยู่ระหว่างเฝ้าระวังให้ครบ 28 วัน ตามระยะฟักตัว หากไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ก็ถือว่าพ้นระยะเฝ้าระวังการพบผู้ป่วยนี้เป็นการสะท้อนถึงการมีระบบเฝ้าระวังที่ดีและเข้มแข็ง</p> <p>ขอให้ประชาชนอย่าตระหนกตกใจและมั่นใจในระบบการควบคุมโรคของประเทศไทย ซึ่งยังคงใช้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเข้มข้นในระดับสูงสุดต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 โดยประกาศว่า การเป็นโรคซิกา ต้องแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่รับทราบทันที เพื่อการควบคุมโรค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>คณะกรรมการกฤษฎีกาศึกษาการถอดบัญชีัญช้ออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 ว่า ไม่มีการศึกษากฎหมาย เพราะยังไม่นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ครม. และจากการที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีว่ายังไม่มีการถอดอะไรออกจากบัญชียาเสพติด ยืนยันว่าในเรื่องของกัญชารัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตนคือการเสนอกฎกระทรวงเรื่องกัญชงเท่านั้นเพราะมีการศึกษามาแล้วว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ เช่น ทำเสื้อผ้า จึงต้องปลดล็อก ออกมา</p> <p>ทั้งนี้ มีการศึกษากันมานานแล้ว ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดระบบควบคุมการใช้ให้ชัดเจนขึ้น ครม. ได้อนุมัติกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วพร้อมก็มีมติให้จัดระบบควบคุมเพราะยังไม่ได้ปลดล็อกหมด แสดงว่ารัฐบาลก็ยังยึดตามกฎหมายเดิมไม่ได้ถอดอะไรออกไปจากบัญชี ทั้งนี้ ไม่ได้มีการเปรียบเทียบศึกษาระหว่างกัญชงและกัญชาเพราะเป็นคนละเรื่องกัน ซึ่งทั้งคู่ จะนำไปทำสารสกัดยาเสพติดใด ๆ ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมไม่ได้มาปรึกษาในเรื่องดังกล่าว แต่คาดว่าจะอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่</p> <p>เมทแอมเฟตามีน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา รว.กระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีเครือข่ายสตรีพิทักษ์พระพุทธศาสนา (คพช.) เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เปลี่ยนตัว รว.กระทรวงยุติธรรม เนื่องจาก พล.อ. ไพบูลย์พยายามผลักดันให้ใช้มาตรา 44 แกะให้เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเป็นยาเสพติดประเภท 2 และผลักดันให้กัญชาและใบกระท่อมเป็นยาสามัญประจำบ้านว่า เรื่องดังกล่าวแล้วแต่นายกรัฐมนตรี ส่วนตนขอเรียนว่า 1. รู้ว่าองค์กรนี้ มาจากไหน และเชื่อมโยงกับเรื่องอะไร สังคมต้องมองว่าการเคลื่อนไหวขององค์กรนี้ที่ผ่านมามีอะไร แต่ไม่ได้ทำให้ตนละเลยความคิดเห็นของเขา 2. ให้นายศิริกัญญา ลีทธิชัย เลขาธิการป.ป.ส. เชิญองค์กรดังกล่าวมาพูดคุยกันว่าเข้าใจเรื่องนี้ดีขนาดไหน และถ้าไม่เห็นด้วยจะมีวิธีแก้อย่างไร เราพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นของทุกหน่วยงาน จะเดินไปในแนวทางแก้ไขอย่างไร ยอมรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 20-30 ปีที่ผ่านมาดีขนาดไหน และทำไมต้องเปลี่ยนทิศทางการทำงาน และ 3. นำความคิดมาเข้าองค์ประกอบให้เข้าใจ</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ หุ่นส่วนประเทศไทย	<p>คลินิกหมอครอบครัว</p> <p>-เสนอบทความ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกหนึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2559 มาตรา 258 ข. (5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม กระทรวงสาธารณสุขโดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ. จึงได้เตรียมพร้อมปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขของไทย ด้วยการจัดตั้ง คลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster) ที่มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพ ดูแลประชาชน 1 หมั่นคน/1 ทีม เพื่อดูแลสุขภาพให้กับคนไทยทุกคนภายใน 10 ปี คลินิกหมอครอบครัวเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ หากสามารถทำได้สำเร็จ จะเป็นการพลิกโฉมหน้าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยอีกครั้ง สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2559 ที่เพิ่งผ่านประชามติต้นเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ องค์กรภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันนโยบายและขับเคลื่อนด้วยความวิริยะอุตสาหะ ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป</p>
มติชน	<p>งบประมาณประจำปี 2560</p> <p>-เสนอข่าว กรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วงเงิน 2,733,000,000,000 บาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุม สนช. พิจารณาเป็นรายมาตรา ในวาระสอง และเห็นชอบในวาระสามก่อนที่จะบังคับใช้ เป็นกฎหมายต่อไป โดยนัดประชุม สนช.เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ในวันที่ 8 กันยายน เวลา 10.00 น. มีทั้งสิ้น 59 มาตรา ในการพิจารณางบประมาณของ กมธ. มีการเสนอปรับลดงบประมาณจำนวน 17,980,242,800 บาท คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้จัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 17,980,242,800 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกับที่ กรธ.ขอปรับลดที่ ครม.ขอเพิ่ม จึงเป็นการปรับลดหน่วยงานหนึ่งไปเพิ่มให้กับอีก หน่วยงานหนึ่ง โดยมีรายการที่ ครม.อนุมัติเพิ่ม อาทิ กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มขึ้น 1,063,500,000 บาท เพื่อใช้สำหรับแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน</p>
ไทยรัฐ	<p>สร้างภูมิคุ้มกันลูกแรงงาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการดำเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โรคสำหรับเด็กในที่พักคนงานก่อสร้างภายใต้โครงการก่อสร้างของบริษัท แอสสิริ จำกัด ว่า ขณะนี้มีการจำหน่ายบัตรสุขภาพเด็กให้กลุ่มบุตรแรงงานต่างด้าวในราคา 365 บาท คุ่มครอง 1 ปี เด็กได้รับการดูแลรักษา ส่งเสริมป้องกันโรคและได้รับวัคซีนป้องกันโรคด้วย โดยจำหน่ายไปแล้ว 33,166 คน แต่ยังมีกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการวัคซีน โดยเฉพาะเด็กที่ติดตามผู้ปกครองที่เป็นแรงงานเคลื่อนย้ายเพื่อการประกอบอาชีพ ความร่วมมือนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น และจะขยายความร่วมมือไปยังไซต์งานอื่นๆต่อไป
ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว	ไอคิวเด็กไทย -เสนอบทความว่า รัฐบาลกำลังผลักดันให้คนไทยเป็น คนไทย 4.0 แต่ เห็นข่าวกระทรวงสาธารณสุขแถลงผลการสำรวจไอคิวเด็กไทยในปี 2559 จากตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 23,644 คน พบว่า เด็กไทยมีไอคิวเฉลี่ยที่ 98.2 เพิ่มขึ้นจาก ระดับ 94 ในปี 2554 แต่ยังไม่ถึงมาตรฐานสากลที่ระดับ 100 เด็กใน กทม. มีไอคิวเฉลี่ยสูงสุด 103.4 เด็ก 35 จังหวัด มีไอคิวเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ นี่คือการเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ที่เห็นชัดเจนจากสถิติปัญหาเด็ก ป.1 ทั่วประเทศ จึงถือว่าเป็นห่วง
เดลินิวส์	ระบบบริการสาธารณสุข -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษกและรองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. เตรียมนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในระบบบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะการประชุมทางไกลระบบวิดีโอ ที่ให้ทั้งภาพและเสียงและข้อมูลตัวอักษร เหมือนได้เข้าร่วมประชุมกันตามปกติ ช่วยลดภาระการเดินทางของผู้ร่วมประชุม สามารถส่งการไปยังหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที -ด้าน ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิฑูรกลชิต ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กล่าวว่า เทคโนโลยีดังกล่าว จะช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยลดความเสี่ยง ลดความแออัด ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการให้คำปรึกษาทางไกล ทำให้แพทย์สามารถวิเคราะห์ ประเมินผล วินิจฉัยอาการป่วยได้ดียิ่งขึ้น และยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชนได้ตรงจุด มีประสิทธิภาพและทันเวลา
ฐานเศรษฐกิจ	คุมเข้มอาหารเสริม -เสนอข่าว นายนาคาณีย์ ทวีชาวัฒน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ ออย.และกรมวิทย์ฯ ตั้งสถาบันมาตรฐานสินค้าเสริมอาหารสุขภาพ ป้องกันปัญหาสินค้าปลอมระบาด ผลักดันทำฉลากรับรองความปลอดภัย พร้อมชูแจ้งฐานความผิดเน็ตไอตอล มีกว่าหมื่นรายที่ขายสินค้าออนไลน์จะได้รับโทษเดียวกับขายยาปลอม จำคุก 3 ปีถึงตลอดชีวิต
ไทยโพสต์ สยามรัฐ	ปัญหาการฆ่าตัวตาย -เสนอข่าว พญ.สมรภัฏ ชูวานิชวงศ์ นายกสมาคมสายใยครอบครัว และจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รพ.ศรีธัญญา กล่าวในงานแถลงข่าวเรื่อง "โรคซึมเศร้ากับการฆ่าตัวตาย ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย" ว่า ปัจจุบันปัญหาคนมีภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมาก ไทยมีสถิติการฆ่าตัวตายเป็นรองลงมาจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาคเหนือเป็นภาคที่มีสถิติการฆ่าตัวตายสูงสุด การป้องกันการเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะทำได้ตั้งแต่แรกเกิด คือการเลี้ยงดูลูก ทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองมีค่า มีความหมาย และสิ่งสำคัญคือการสอนทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิต พยายามอดทนแก้ปัญหา นอกจากนี้ หากสงสัยว่าตัวเองหรือคนใกล้ตัวจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ ให้สังเกตว่าทางจิตใจเรารู้สึกเบื่อหน่าย เศร้า จิตใจหดหู่ หากเป็นติดต่อกัน 2 สัปดาห์ ให้รีบเข้าไปปรึกษาแพทย์ แต่ขณะนี้ในไทยมีปริมาณจิตแพทย์ 1 คนต่อประชากร 250,000 คน ถือว่าน้อยมาก ขาดแคลนจากที่ทางกระทรวงสาธารณสุขตั้งใจให้มีจิตแพทย์ 1 คนต่อประชากร 100,000 คน ดังนั้นจึงต้องพยายามหาทางช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยวิธีเบื้องต้นก่อน
มติชน M2F	แพทย์แนะเลี่ยงชมถ่ายทอดสดฆ่าตัวตาย -เสนอข่าว นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต กล่าวถึง กรณีมีหนุ่มผูกคอตายผ่านโปรแกรมเฟซบุ๊กไลฟ์เนื่องจากน้อยใจแฟน ว่า ถือเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจ และจากการทบทวนงานวิจัยก่อนหน้านี้มีรายงานว่า แม้รับรู้เพียงข้อมูลผ่านตัวหนังสือหรือผ่านการรายงานข่าวทั่วไป ก็สามารถเพิ่มอัตราการฆ่าตัวตายเลียนแบบได้ ดังนั้น ไม่ควรกดติดตามการถ่ายทอดสดลักษณะนี้ ไม่ควรแชร์ หรือบอกต่อเพื่อน ๆ โดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีวุฒิภาวะพอ เนื่องจากอาจยังไม่สามารถแยกแยะและไม่ได้ระมัดระวังในการรับสื่อ อาจเกิดการเข้าใจผิดได้ สำหรับผู้ที่ได้รับชมโดยบังเอิญ หากเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ซึมเศร้า นอนไม่หลับ วิตกกังวลมากขึ้น ฯลฯ สามารถปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>- เจ้าหน้าที่ สน.บางเขน รับแจ้งเหตุผู้ชายผูกคอตายเสียชีวิต ที่อพาร์ทเมนท์ในซอยพลโยธิน 48 จ.กรุงเทพฯ พบศพ นายเจริญ ฉิมผูก อายุ 30 ปี ผูกคอตายกับพัดลมเพดานโดยใช้ไม้แขวนเสื้อ ปลายเตียงมีโทรศัพท์สำหรับใช้แอปพลิเคชันไลฟ์สดเฟซบุ๊ก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ตายเกิดอาการเครียดเนื่องจากตนแอบนอกใจภรรยาจนถูกจับได้ รวมทั้งหญิงสาวที่คบอีกคนก็หนีหายไป จึงคิดสั้น</p>
ไทยรัฐ	<p>ปัญหาความรุนแรงทางเพศ</p> <p>-เสนอข่าว จากการเสวนาทางออกของสังคมกับการข่มขืนกระทำชำเรา ที่เห็นว่ามาตรการข่มขืนแล้วฆ่า อาจไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาที่แท้จริง อาจเปิดช่องทางให้ผู้ก่อเหตุลงมือฆ่าเหยื่อทุกราย</p> <p>-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การกระทำความรุนแรงในเด็กอายุน้อยแม้มิมีส่วนน้อย แต่ในวัยที่น้อยกว่า 1 ขวบ ก็ถูกกระทำแล้ว โดยเฉพาะผู้กระทำคือคนในครอบครัว หรือบางกรณีเกิดจากพ่อแท้ๆ จึงเห็นได้ว่าสวัสดิภาพเด็กอยู่ในความเสี่ยงสูง แม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่สามารถดูแลได้ ทั้งนี้ กระบวนการบำบัดผู้กระทำผิดและผู้ถูกกระทำเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และศึกษา เพื่อหามาตรการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ</p>
สยามรัฐ ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก	<p>เลนุกู้ชีพฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรัชย์ เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน ร่วมกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 27 องค์กร รวมถึงสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือ "ให้ทาง=ช่วยชีวิต ความดีที่คุณทำได้" เพื่อบูรณาการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกันอย่างเป็นระบบช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล ตั้งแต่การแจ้งเหตุ การรับแจ้งเหตุ การปฏิบัติการฉุกเฉินในที่เกิดเหตุ จนถึงนำส่งโรงพยาบาล มาตรการแรกที่จะทำ คือ การจัดทำช่องทางพิเศษสำหรับรถกู้ชีพฉุกเฉิน เริ่มจากทางด่วนลงดินแดงมายัง รพ.ราชวิถี เป็นการนำร่องมาตรการและขยายไปให้ครบ 9 โซน ใน 110 รพ.ทั้ง กทม. ส่วนผู้ทำใบขับขี่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มได้ประมาณต้นปี2560รวมถึงจะเสนอให้โรงเรียนเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนเรื่องการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุระเบิด</p> <p>-เสนอบทความ คำแนะนำวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุระเบิด จาก สพล. ดังนี้ 1.หากพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบโทรแจ้ง 191 2.ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายวัตถุต้องสงสัยเด็ดขาด 3.ตั้งสติและรีบออกจากพื้นที่เสี่ยงทันที 4.หากวัตถุต้องสงสัยระเบิดหรือมีประกายไฟให้ตั้งสติ รีบหมอบลงกับพื้น ถ้าทำไม่ได้ให้หมอบลงต่ำที่สุด 5.อพยพผู้คนที่ใช้วิธีการนุ่งนวล อย่าตื่นตระหนก 6.หากติดอยู่ภายในอาคาร ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดช่องประตูเพื่อป้องกันแก๊สพิษ มองหาที่กำบังแรงระเบิดที่มั่นคง แข็งแรง โดยหลบอยู่เหนือลม 7.ปิดเครื่องปรับอากาศ 8.ใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดเพื่อป้องกันอันตราย 9.หากเป็นไปได้ให้นำยางรถยนต์ไปล้อมวัตถุต้องสงสัยไว้ 10.กรณีมีผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุโทรแจ้ง 1669</p>
สยามรัฐ	<p>ลงนามยารักขามะเร็ง</p> <p>- เสนอภาพข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการกับ ภญ.สุมาลี คริสธานินทร์ ผจก.ทั่วไป หน่วยธุรกิจยามะเร็ง โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) ในการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาด้วยยามะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>
สยามรัฐ	<p>ความร่วมมือบริการสุขภาพไทย-จีน</p> <p>- เสนอภาพข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ลู่ จุ้นหัว รองผู้ว่าการมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ในโอกาสหารือความร่วมมือกับรัฐบาลไทยที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและเป็นศูนย์การแพทย์นานาชาติ ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p>
ทีวีช่อง 7	<p>อาหารเป็นพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ เปิดเผยว่า ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ปางหมู และ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ถูกห้ามส่งโรงพยาบาลศรีสังวาล กว่า 30คน มีอาการท้องเสีย วิงเวียน อาเจียน เนื่องจากอาหารเป็นพิษ สืบทราบว่าเป็นต้นตอมาจากอาหารในตลาดนัดวันอาทิตย์ พร้อมสั่งให้ จนท.สสจ.แม่ฮ่องสอน เข้าไปตรวจสอบสารปนเปื้อนและสารพิษ พร้อมควบคุมการจำหน่ายอาหารทุกชนิดภายในตลาด</p>
สยามรัฐ	<p>ไข่เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นางจุไรรัตน์ จันทร์พรมมิน ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เย็น อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า บ้านแม่เย็น ได้มีการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คอลัมน์ ข่าวสั้น	แก้ไขปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยการกำชับให้ลูกบ้านทุกหลังคาเรือนสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหากบ้านหลังใดสามารถกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ฯ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะมีการจับฉลากแจกรางวัลของใช้ในครัวเรือน สร้างแรงจูงใจให้ร่วมกันปฏิบัติตาม
กรมประชาสัมพันธ์	วันรณรงค์หัวใจโลก -เสนอข่าว นพ.สวัสดี อภิวัจนีวงศ์ สสจ.สมุทรปราการ แนะนำการปฏิบัติตนที่ดีเพื่อหัวใจที่แข็งแรง เนื่องในวันที่ 29 กันยายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์หัวใจโลก สำหรับปีนี้ ใช้หัวข้อรณรงค์ คือ “เพิ่มพลังให้ชีวิต” โดยเน้น 3 ประเด็น ได้แก่ 1.การเติมพลังให้หัวใจ โดยบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ 2.การออกกำลังกายให้หัวใจยับ โดยหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3.รักษหัวใจ โดยงดสูบบุหรี่ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสามารถไปขอรับบริการให้คำปรึกษาความรู้ด้านสุขภาพหรือประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ที่สถานพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง
แนวหน้า	อาสาสมัครบริการแพทย์ฉุกเฉิน -เสนอข่าว โรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ให้กับเจ้าหน้าที่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อาสาสมัคร มูลนิธิ หน่วย กู้ชีพ กู้ภัย จำนวน 70 คน โดยจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ แพทย์พยาบาล และ สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นทีมที่มีขีดความสามารถในการเผชิญเหตุภัยพิบัติ
เดลินิวส์	โรคฉี่หนู -เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง สสจ.น่าน เตือนในช่วงฤดูฝน เกิดน้ำท่วมขัง ให้ระวังโรคฉี่หนู
แนวหน้า	บริการศูนย์ราชการสะดวก -เสนอข่าว นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนัก นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมิน เพื่อรับรอง “มาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมี นพ.เกรียงไกร โกวิททางกูร ผอ.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำดูการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ไทยโพสต์	ไวย ‘พิชซ่าฮัท’ อินโดฯ ใช้วัตุดิบหมดอายุ -เสนอข่าว นิตยสารฉบับหนึ่งของอินโดนีเซียและสำนักข่าวบีบีซี กล่าวหาพิชซ่าฮัทที่มีสาขามากกว่า 300 แห่งในประเทศว่า ใช้วัตุดิบที่หมดอายุแล้วตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าร้าน “มารูจาเมะอูดัง” จากญี่ปุ่นว่า ใช้วัตุดิบที่หมดอายุแล้วเช่นกัน โดยพิชซ่าฮัทและมารูจาเมะอูดังออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่า พิชซ่าฮัทแถลงว่า สาขาหลายแห่งได้รับการตรวจรับรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้ว โดยผ่านทั้งมาตรฐานสุขอนามัยและความสะอาด